

# Sinh khí mới từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đông Hưng

Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở Đông Hưng đã triển khai thực hiện tốt Đề án số 02-ĐATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 đã tạo luồng sinh khí mới, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng cao.



Đảng viên xã Đông Hợp (Đông Hưng) sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Ông Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng cho biết: Khi được huyện chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2022, Chi bộ còn trần trụi vì tuy đồng đảng viên nhất thị trấn với trên 100 đảng viên nhưng đa số là đảng viên cao tuổi, việc tham gia trực tiếp triển khai một số nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gặp khó khăn. Song với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả đảng viên đều quyết tâm sẽ phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nỗ lực cùng Chi ủy xây dựng thành công "Chi bộ 5 tốt". Từ đó, các buổi sinh hoạt chi bộ đông đủ, dân chủ, sôi nổi, chất lượng hơn. Các đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", tích cực thảo luận, đề xuất giải pháp giúp Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng, trúng các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Chi bộ tập trung chỉ đạo, một loạt công việc khó như: di chuyển cột điện nằm ở lòng đường, lắp đèn điện chiếu sáng, làm rãnh thoát nước, vỉa hè ở một số tuyến đường... ở khu phố đã hoàn thành, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh

giá cao, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Ông Nguyễn Văn Hợi, tổ dân phố số 4 chia sẻ: Đường Nguyễn Hán Đình trước đây không có rãnh thoát nước, cứ mưa to là ngập, cột điện nằm ở lòng đường vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vừa mất mỹ quan đô thị. Vừa qua, Chi bộ đã huy động được trên 1 tỷ đồng góp 55 triệu đồng lắp 16 đèn chiếu sáng trên đoạn đường dài 300m. Đường thông, hè thoáng lại có điện chiếu sáng suốt đêm, người dân đi lại, tập thể dục buổi tối và sáng sớm thuận tiện, an toàn, đặc biệt trời mưa to đường cũng không bị ngập. Chi bộ cũng đã đăng ký mô hình khuyến học, khuyến tài để chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 8/2022, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập trong khu phố.

Ngay sau khi được chọn thực hiện thí điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện các tiêu chí. Bà Vũ Thị Thuần, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả, Chi bộ yêu cầu các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Cùng với đó, Chi bộ đã lựa chọn nội dung đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Chi bộ chỉ đạo các cơ sở hội thành lập nhóm zalo chung, tạo trang fanpage trên facebook, ứng dụng phần mềm dữ liệu hội viên... phục vụ chỉ đạo nhiệm vụ, trao đổi thông tin, chia sẻ hoạt động, nhất là các mô hình hay, phần việc tốt bảo đảm kịp thời, hiệu quả, lan tỏa nhanh. Cùng với triển khai hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

sẽ là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt, xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022 của Chi bộ LHPN huyện.

Thực hiện Đề án số 02-ĐATU, Huyện ủy Đông Hưng đã lựa chọn 12 chi bộ trực thuộc ở tất cả các loại hình để triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong năm 2022. Đồng chí Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Không chỉ nghiêm túc đảng triệi Đề án tới tận cơ sở đảng và đảng viên, huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện. Các chi bộ được chọn thực hiện thí điểm đều lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp tính chất, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy triển khai thực hiện chưa lâu nhưng qua kiểm tra, giám sát cho thấy chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu ghi nhận nhiều kết quả khá tích cực và là hướng đi đúng đắn để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Cấp ủy, bí thư chi bộ đã xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, bàn bạc, thống nhất nội dung, vấn đề mà đảng viên quan tâm và cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Các đảng viên luôn tự giác, tích cực tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi cũng như thẳng thắn phê bình và tự phê bình tại cuộc họp chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào do chi bộ phát động. Do vậy, chất lượng ban hành nghị quyết, kết luận cũng như hoạt động của các chi bộ cao hơn trước.

Xây dựng chi bộ kiểu mẫu là mô hình mới với các tiêu chí cụ thể là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đời sống đảng viên, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì thế, Huyện ủy Đông Hưng không chỉ tập trung chỉ đạo quyết liệt 12 chi bộ đã lựa chọn làm điểm mà còn khuyến khích, động viên các chi bộ xây dựng "Chi bộ 5 tốt", phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 50% chi bộ trực thuộc Huyện ủy, trên 20% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt chi bộ kiểu mẫu.

THU HIỀN

# BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VŨ THƯ Đẩy mạnh phát triển BHYT hộ gia đình

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vũ Thư đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về BHYT hộ gia đình.

Là nhân viên thu BHXH, BHYT của ngành bảo hiểm tại xã Tự Tân, nhiều năm nay, chị Đàm Thị Sen luôn kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền giúp người dân hiểu được giá trị nhân đạo, tính nhân văn mà BHYT hộ gia đình mang lại cho những người lao động tự do. Trong quá trình vận động, mặc dù gặp không ít khó khăn song chị Sen không nản chí, luôn tận tâm, tận huyết giải thích cặn kẽ lợi ích mà chính sách BHYT hộ gia đình mang lại để người dân yên tâm, tin tưởng tham gia. Chị Sen tâm sự: Để người dân hiểu và tin tưởng, trước tiên tôi vận động chính những người thân trong gia đình và sau đó là bạn bè, bà con hàng xóm. Để lời nói của mình có tính thuyết phục thì phải nắm vững các chế độ, chính sách, đặc biệt là trách nhiệm và lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình. Ngoài ra, tôi còn tích cực phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền. Tại những hội nghị này, người dân được giải đáp các băn khoăn, thắc mắc rất cụ thể và chi tiết, do đó đã tạo được niềm tin của người dân đối với ngành BHXH cũng như chính sách ưu việt của Nhà nước.

Cũng giống như chị Đàm Thị Sen, chị Nguyễn Thị Thiên Hương là nhân viên thu BHXH, BHYT ở xã Bách Thuận đã nhiều năm. Với vai trò vừa là nhân viên thu, vừa là Chủ tịch Hội Liên

hiệp Phụ nữ xã, chị luôn tích cực tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã có các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Chia sẻ về cách làm của mình, chị Hương cho biết: Trước tiên là bản thân gia đình, họ hàng của mình phải gương mẫu đi đầu trong việc tham gia BHYT hộ gia đình để tác động được niềm tin từ nhân dân. Việc xây dựng mạng lưới "chân rết" là những công tác viên thu BHYT dưới các thôn là rất quan trọng bởi đây là cánh tay nối dài, là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất, họ là lực lượng nòng cốt trong công tác phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình. Ngoài ra, tại các hội nghị của phụ nữ xã hay tại các thôn, chúng tôi thường lồng ghép tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình đến chị em phụ nữ. Nhờ đó, cái nhìn của chị em về BHYT hộ gia đình đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chị em mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng thông qua các buổi tuyên truyền đã thay đổi nhận thức, chủ động tham gia bởi họ hiểu rằng, tấm thẻ BHYT chính là chiếc "phao cứu sinh" khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Xã Bách Thuận hiện có gần 9.700 nhân khẩu, trên 90% người dân tham gia BHYT; trong số này có 2.745 người đang tham gia BHYT hộ gia đình.

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện, đồng thời cũng ảnh hưởng tới việc phát triển người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, BHXH huyện Vũ Thư đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh để phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình. Đến nay, BHXH

huyện đã phát triển được trên 55.400 người tham gia BHYT hộ gia đình, tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm trên 91% dân số của huyện.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc BHXH huyện Vũ Thư cho biết: Có được kết quả đó là do có sự quan tâm chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện trong công tác thực hiện chính sách BHYT noi chung và phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình nói riêng. Chúng tôi đã tham mưu UBND huyện có văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các xã, thị trấn để làm cơ sở cho việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngay từ đầu năm. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHYT hộ gia đình. Đồng thời, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT hộ gia đình đã được nâng lên rất nhiều.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của ngành, đáp ứng nhu cầu thực tế giúp người dân và doanh nghiệp trong huyện làm việc với cơ quan BHXH nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động người tham gia BHYT cho mạng lưới nhân viên thu, cộng tác viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là trong các cuộc họp của các hội đoàn thể về chính sách BHYT hộ gia đình, thực hiện tuyên truyền linh hoạt với nhiều hình thức, phụ hợp hiệu quả, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% dân số trong huyện có BHYT.

ĐỖ HỒNG ANH



Xã Bách Thuận (Vũ Thư) hiện có 2.745 người đang tham gia BHYT hộ gia đình.

# TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY TIÊN Địa chỉ tin cậy của phụ huynh

Mong muốn tạo ra một môi trường tốt giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh lựa chọn như một mái nhà thứ hai, nơi gửi gắm con trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Khang trang, rộng rãi và hiện đại là cảm giác chung của tất cả những ai đã đến Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên. Cùng với hệ thống sân chơi ngoài trời rộng, thoáng, đầy đủ các đồ chơi như cầu trượt, đu quay bập bênh, xích đu, khu phát triển vận động và vườn cổ tích... là các phòng học hiện đại, được trang bị điều hòa, camera nổi mạng, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân phù hợp với từng lứa tuổi. Với trách nhiệm lớn lao của sự nghiệp "trồng người", tập thể ban lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên luôn trân trọng làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục để trẻ được phát triển tốt nhất. Bởi lứa tuổi này, trẻ luôn tò mò, hoạt động nhiều, khả năng tiếp thu kiến thức mới thông qua việc phát triển ngôn ngữ và tư

duy logic phát triển nhanh, đòi hỏi mỗi giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô giáo Vũ Thị Nhuận, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên cho biết: Để thực hiện tốt phương châm "cho me niềm tin, cho con vững bước", nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục từ chính cái tâm của những người làm mẹ, làm cô. Các giáo viên luôn quan tâm đến sự phát triển của từng trẻ; niềm vui lớn của các cô là thấy các con năng động, ăn ngon, ngủ say và sự tin yêu của phụ huynh dành cho nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Luyện, nhóm lớp 5 tuổi chia sẻ: Làm giáo viên mầm non thật không dễ chút nào. Bởi các con còn nhỏ, rất cần sự yêu thương, nâng niu, chiều chuộng nhưng cũng cần sự uốn nắn, giúp con

trẻ hình thành thói quen ngăn nắp, nề nếp nên giáo viên phải hiểu tâm lý lứa tuổi của trẻ để gần gũi, động viên, quan tâm, chia sẻ cùng các bé. Vì vậy, tôi luôn mang tâm huyết của mình để chăm sóc các con từ bữa ăn giấc ngủ, coi các bé như chính con mình, từ đó giúp các con phát triển toàn diện.

Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ, Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên đẩy mạnh đổi mới hoạt động giáo dục trẻ theo hướng toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường lựa chọn phương pháp giáo dục truyền thống kết hợp tinh tế các phương pháp giáo dục hiện đại khác nhau của các nước tiên tiến trên thế giới như Montessori vào nuôi dạy trẻ. Chỉ với 15 - 20 học sinh, các bé được tự do tìm hiểu,

khám phá thế giới xung quanh theo mong muốn, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Qua đó, giúp trẻ phát triển sự tự tin, độc lập, có thể tự chăm sóc bản thân. Được trải nghiệm giờ học tiếng Anh với các bạn trẻ nhóm lớp 5 tuổi, chúng tôi mới thấy được sự hào hứng, thích thú của các bé trong giờ học. Cô và trò cùng hòa nhịp trong những bài hát, điệu nhảy, trò chơi đầy thú vị. Mặc dù thời gian học chỉ 35 phút nhưng các em lại tiếp thu bài học rất nhanh và thoải mái. Việc học tiếng Anh với các em giống như một hành trình khám phá, vừa học vừa chơi, không có áp lực khiến các em thấy rất vui vẻ. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sân chơi, lễ hội cho trẻ như lễ hội chào đón năm học mới, tết Trung thu, bé tập làm chú bộ đội, tết Nguyên đán, giáng sinh, lễ ra trường, quốc tế thiếu nhi. Không chỉ phát triển tài năng như âm nhạc, múa, hát trẻ còn được hình thành các kỹ năng sống về ứng xử, văn hóa giao tiếp, kỹ năng ứng xử khi đi lạc đường, khi bị bắt nạt, bắt cóc... Thông qua đó, giúp trẻ được phát triển toàn diện, hiểu biết thế giới bên ngoài nhiều, từ đó kích thích não bộ phát triển hơn. Tinh tự lập của trẻ từ đó cũng hình thành và hoàn thiện dần

nhân cách lẫn tâm hồn; đồng thời tạo cho trẻ sự tự tin, năng động, sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Non, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) bộc bạch: Trước khi cho con vào học, tôi đã tìm hiểu một số trường trên địa bàn và lựa chọn Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên. Sau gần 1 năm con theo học, tôi rất yên tâm và tin tưởng. Môi trường sạch sẽ, thoáng mát, có giáo viên tâm. Về nhà bé học bài, mạnh dạn hơn, luôn đòi

mê bật nhạc cho con nhảy và học tiếng Anh. Bé không còn nhút nhát mà đã tự tin thể hiện bản thân hơn. Chị Hà Thị Diệu, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) chia sẻ: Con trai tôi vừa tròn 2 tuổi, gia đình có ý định cho cháu đến trường khi năm học mới bắt đầu. Qua sự giới thiệu của bạn, tôi đã đến thăm Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên. Không gian trường, lớp thoáng, xanh, sạch, các cô giáo tâm huyết với nghề, chương trình học kết hợp đa

dạng nên tôi lựa chọn cho con theo học.

Với những đổi mới và cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường tư thực kiểu mẫu của thành phố Thái Bình và phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh.

MINH NGUYỆT



Các con hào hứng với hoạt động ngoài trời.